

Quận Santa Clara
Văn Phòng Bầu Cử
1555 Berger Drive, Building 2
San Jose, California 95112

THÔNG BÁO VỀ NGÀY 5 THÁNG MƯỜI MỘT, 2024, TỔNG TUYỂN CỬ

THÔNG BÁO THEO ĐÂY ĐƯỢC ĐƯA RA đến các cử tri đủ điều kiện của **Khu Học Chánh Cupertino Union**, Quận Santa Clara, California, rằng chiếu theo các quy định của Bộ Luật Chính Phủ California và Bộ Luật Bầu Cử California, một cuộc Bầu Cử nhằm mục đích cho một dự luật sẽ được tổ chức vào **Ngày 5 Tháng Mười Một, 2024**, tại đó dự luật sau đây sẽ được đệ trình và bỏ phiếu bởi các cử tri đủ điều kiện trong **Khu Học Chánh Cupertino Union**.

DỰ LUẬT

Với nguồn kinh phí mà Tiểu Bang không thể lấy đi và không có dự kiến tăng thuế suất hiện hành, có nên thông qua dự luật của Khu Học Chánh Cupertino Union để thay thế mái nhà/ống nước bị hư và mở rộng các phòng học Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học của CUSD tại Cupertino, Los Altos, San Jose, Santa Clara, Saratoga và Sunnyvale, cho phép phát hành công khó phiếu trị giá \$347 triệu với mức thuế trung bình dưới \$21 cho mỗi \$100,000 giá trị thẩm định (tạo ra \$23,300,000 hàng năm) trong khi còn hiệu lực, các cuộc kiểm toán, lãi suất hợp pháp, giám sát độc lập, đủ điều kiện nhận quỹ tài trợ đối xứng của Tiểu Bang, và công khai toàn bộ khoản chi tiêu hay không?

Công Khó Phiếu—Có Công Khó Phiếu—Không

THÔNG BÁO CŨNG ĐƯỢC ĐƯA RA rằng các lập luận ủng hộ hoặc phản đối dự luật nêu trên có thể được đệ trình lên Văn Phòng Bầu Cử qua dạng điện tử gửi tới candidateservices@rov.sccgov.org hoặc trực tiếp tại địa chỉ liệt kê bên trên đến Candidate Services Division, không trễ hơn 5 giờ chiều vào **Ngày 13 Tháng Tám, 2024**. Hội đồng quản trị hoặc bất kỳ ủy viên nào hoặc ủy viên hội đồng quản trị, bất kỳ cử tri cá nhân nào đủ điều kiện bỏ phiếu cho dự luật, hoặc một hiệp hội công dân, hoặc sự kết hợp của các cử tri và hiệp hội đó đều có thể nộp một lập luận văn bản nhằm ủng hộ hoặc phản đối Dự Luật. Lập luận không được vượt quá 300 từ. Không quá năm chữ ký được phép xuất hiện cùng với bất kỳ lập luận nào được đệ trình. Các lập luận dạng bản in được đệ trình phải có tiêu đề là "Biện Luận Ủng Hộ Dự Luật" hoặc "Biện Luận Chống Lại Dự Luật". Số từ sử dụng trong tiêu đề sẽ không được tính khi xác định độ dài của bất kỳ lập luận nào.

Văn Phòng Bầu Cử sẽ trình bày các lập luận để kiểm tra công khai trong giờ làm việc trong khoảng thời gian 10 ngày theo lịch bắt đầu vào **Ngày 14 Tháng Tám, 2024** và sẽ kết thúc vào **Ngày 23 Tháng Tám, 2024**, ngay sau thời hạn chót cho đệ trình lập luận.

Văn Phòng Bầu Cử sẽ chọn một lập luận ủng hộ và một lập luận phản đối dự luật để in và phân phát trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận (CVIGs).

Văn Phòng Bầu Cử sẽ gửi một bản sao của biện luận ủng hộ dự luật được chọn cho các tác giả của lập luận phản đối, và một bản sao của biện luận chống lại được chọn cho các tác giả của lập luận ủng hộ. Các tác giả có thể chuẩn bị và gửi một lập luận phản bác không vượt quá 250 từ.

Mỗi lập luận phản bác phải theo ngay sau lập luận trực tiếp mà nó muốn phản bác và phải có tiêu đề "Bác Bỏ Biện Luận Ủng Hộ Dự Luật" hoặc "Bác Bỏ Biện Luận Chống Lại Dự Luật". Số từ sử dụng trong tiêu đề sẽ không được tính khi xác định độ dài của mọi lập luận phản bác. Lập luận phản bác phải được nộp cho Văn Phòng Bầu Cử không trễ hơn 5 giờ chiều vào **Ngày 20 Tháng Tám, 2024**.

Văn Phòng Bầu Cử sẽ trình bày các lập luận phản bác để kiểm tra công khai trong giờ làm việc trong khoảng thời gian 10 ngày theo lịch bắt đầu vào **Ngày 21 Tháng Tám, 2024** và sẽ kết thúc vào **Ngày 30 Tháng Tám, 2024**, ngay sau thời hạn chót cho đệ trình lập luận phản bác.

Tất cả lập luận và lập luận phản bác được nộp chiếu theo thông báo này sẽ phải kèm theo bởi theo mẫu đơn sau đây đã được ký bởi mỗi tác giả:

(Các) tác giả ký tên dưới đây của BIỆN LUẬN/BÁC BỎ BIỆN LUẬN ỦNG HỘ/CHỐNG LẠI Dự Luật Bỏ Phiếu tại Cuộc Bầu Cử trong **Khu Học Chánh Cupertino Union**, Quận Santa Clara, được tổ chức vào **Ngày 5 Tháng Mười Một, 2024**, qua đây tuyên bố rằng lập luận đó là đúng và chính xác theo hiểu biết và niềm tin tốt nhất của ông/bà/họ.

THÔNG BÁO ĐƯỢC ĐƯA RA rằng tất cả cử tri đã ghi danh hợp lệ sẽ tự động nhận được gói lá phiếu Bầu bằng Thư vào **Ngày 7 Tháng Mười, 2024**; trung tâm bầu cử cho cuộc bầu cử nói trên sẽ mở cửa bắt đầu từ **Ngày 26 Tháng Mười, 2024** đến **Ngày 5 Tháng Mười Một, 2024**, trong các khung giờ hoạt động khác nhau. Vui lòng xem Danh Sách giờ hoạt động của Trung Tâm Bầu Cử được đăng trên trang mạng của chúng tôi tại <https://www.sccvote.org/>. Trung tâm bầu cử sẽ mở cửa vào Ngày Bầu Cử, **Ngày 5 Tháng Mười Một, 2024**, từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Tất cả lá phiếu bầu trong cuộc bầu cử nói trên sẽ được kiểm đếm tập trung tại Văn Phòng Bầu Cử.

THÔNG BÁO CŨNG ĐƯỢC ĐƯA RA rằng chiếu theo mục 15101(b) của Bộ Luật Bầu Cử, các lá phiếu Bầu bằng Thư sẽ được mở và tiến hành để kiểm đếm bắt đầu từ **Ngày 7 Tháng Mười, 2024**, tại Văn Phòng Bầu Cử.

Ngày: 11 Tháng Bảy, 2024

Matt Moreles, Trưởng Ban Văn Phòng Bầu Cử Tạm Thời